



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 14 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,134 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,973,003 ราย เสียชีวิต 115 ราย เสียชีวิตสะสม 26,510 ราย รักษาหายเพิ่ม 26,997 ราย รักษาหายสะสม 3,716,789 ราย ยังรักษาอยู่ 229,704 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 501,851,397 (+974,002) ราย เสียชีวิต 6,213,433 (+2,715) ราย รักษาหาย 451,962,930 (+973,422) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO ประกาศเพิ่มความระมัดระวังโอมิครอนสายพันธุ์ "BA.4" และ "BA.5" เกาหลีใต้ ติดเชื้อรายวันลดเหลือ 195,000 คน เตรียมฉีดวัคซีนเข็ม 4 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป **ฮ่องกง** บ.ซิโนแวค พัฒนาวัคซีนเชื้อตาย ต่อเนื่อง พร้อมขยายกำลังการผลิต ประกาศความเป็นผู้นำการผลิตวัคซีนในตลาดโลก ทั้งเชื้อเป็นและตาย **เมียนมาร์** สธ. ออกแนวทางปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศฯเข้าก่อนเปิดพรมแดนเป็นทางการ **กรีซ** กระทบท่องเที่ยวรับฤดูร้อน ยกเลิกแสดงบัตรรับรองฉีดวัคซีน บัตรรับรองสุขภาพ และการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปยังอาคารสาธารณะหรือสถานที่กลางแจ้ง **จีน** เชิงไฮ่ผ่อนมาตรการล็อกดาวน์ รับมือความโกรธประชาชนที่ต้องถูกกักให้อยู่แต่ในบ้าน **ญี่ปุ่น** จับตาโอมิครอน XE หลังพบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศ ระบุแพร่เชื้อเร็วกว่าทุกสายพันธุ์ กำลังระบาดใน UK

ประเด็นสำคัญ

1. ย้ำมาตรการช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีผู้ติดเชื้อโควิดมากขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ แต่ยืนยันว่า ด้วยผลของวัคซีนจะทำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่มีการรุนแรงหรือไม่มีการเสียชีวิต ส่วนที่มีการประเมินว่า จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากถึงหลักแสนต่อวันนั้น ยังมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ทั้งเรื่องจำนวนผู้ที่กลับภูมิลำเนาและจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ นพ.สสจ. ผอ.รพ. ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้แล้ว ขณะเดียวกันขอประชาชนให้ความร่วมมือ อย่าถอดหน้ากากอนามัย อย่าไปในที่ที่มีคนพลุกพล่าน หรือดื่มร่วมกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา วิเคราะห์สถานการณ์โควิดหลังสงกรานต์นี้ว่า สำหรับปีนี้อัตราการเดินทาง เล่นน้ำได้พอสมควร แต่เชื่อว่าจะมีการสาดน้ำหลุนมาบ้างจะต้องเข้าไปกำกับ สถานการณ์จะผ่อนคลายมากกว่าปีก่อน ปัจจุบันพื้นฐานการติดเชื้อแต่ละจังหวัดเริ่มต่างกัน ผลลัพธ์หลังสงกรานต์ก็จะต่างกัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.จังหวัดที่การติดเชื้อเริ่มลดลง อาทิ ภูเก็ต เพชรบุรี ที่คาดว่าหลังสงกรานต์จะเพิ่มไม่มากกว่าในปัจจุบัน 2.จังหวัดใหญ่ที่ยังติดเชื้อสูงต่อเนื่อง เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล กาญจนบุรี เชียงใหม่ เชียงราย พิจิตร โลก นครสวรรค์ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช เป็นต้น มีความเสี่ยงสูงที่จะพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น และ 3.จังหวัดที่การติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นจังหวัดรอง อาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 1 เท่า แต่ก็ยังไม่ถึงหลักพันรายต่อวัน ดังนั้น เน้นย้ำเรื่องการป้องกันตัวเอง ไม่ให้ติดเชื้อและการนำผู้ใหญ่ในครอบครัวเข้ารับวัคซีนให้ครบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐกรมประชาสัมพันธ์, ch7, TNN, ejan, isaranews

- พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ปีนี้เป็นสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและเป็นไปตามประเพณี มีความสุขช่วงหยุดยาว และเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน และวันแห่งครอบครัว 14 เมษายน ประจำปี 2565 ห่วงใยผู้สูงอายุทุกคน ขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด

- เพชบุ๊คเพจราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โพสต์ว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยใหม่ที่น้อยลงอาจไม่ใช่จำนวนที่แท้จริง เพราะขณะนั้นคนเดินทางจำนวนมาก การตรวจจึงอาจลดลง พร้อมทั้งข้อสังเกตผู้ป่วยในระบบที่ลดลงต่อเนื่องมา

4 วันนั้น อาจมีผู้ป่วยที่ยูนอระบบรักษามากขึ้น ซึ่งไม่ยอมเข้าระบบเพราะกลัวไม่ได้สนุกในวันสงกรานต์ อาจนำมาสู่การแพร่เชื้อได้ จึงขอเตือนประชาชนยึดหลักปฏิบัติตัวตามที่ สธ. แนะนำ

- รอง ศ.ดร.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์เตือนประชาชนให้คิดถึงบทเรียนเมื่อเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ที่ผ่านมาว่า หากป้องกันไม่ดี หลังสงกรานต์นี้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า พร้อมย้ำติดโควิด 19 ไม่จบแค่อยายหรือเสียชีวิต แต่จะส่งผลให้เกิดปัญหา Long COVID ตามมาด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด

- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ขณะนี้ร้านยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเจอแจกจบ มีความพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่อาจจะมีการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น ผู้ที่อาการน้อยสามารถติดต่อรับยาได้ โดยไม่ต้องโทร.เข้า 1330 ใช้บัตรประชาชนและยืนยันตัวตนกับทางร้านยา จะมีการถ่ายรูปลูกับบัตรประชาชน ชักข้อมูลอย่างไรก็ตาม ต้องขอให้ผู้ติดเชื้อยืนยันการรักษาในระบบใดระบบหนึ่ง เช่น หากได้เข้าระบบ HI แล้วก็ไม่ควรมาติดต่อเจอแจกจบที่ร้านยา เพราะจะมีผลต่อการที่ร้านยาจะส่งเบิกจ่ายกับ สปสช.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สยามรัฐ, mcot, pptvhd36, INN

- พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เน้นย้ำเล่นสงกรานต์ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. และ สธ. เกร็งคัด ทำตามประเพณี งดสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด 19 ผู้ใดฝ่าฝืนอาจมีโทษ

2. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, isaranews, TNN, ch7, thejournalistclub, amarintv)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ โควิดสายพันธุ์โอมิครอนแพร่เชื้อได้เร็ว วัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุมีความจำเป็นมาก ป้องกันเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี เชิญชวนบุตรหลานที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น ไปรับการฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อป้องกันการเสียชีวิต หลังมีสถิติผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมากถึง 78%

- สธ. เตรียมระบบการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 สำหรับเด็ก 12-17 ปี สำหรับเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เด็กที่ร่างกายแข็งแรงปกติ ให้ฉีดในโรงเรียนตามระบบการฉีดผ่านระบบสถานศึกษาเป็นหลัก ส่วนเด็กป่วยให้ฉีดในสถานพยาบาลที่เด็กรักษาตัวอยู่เป็นประจำ ซึ่งคำแนะนำการฉีดในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ให้กระตุ้นด้วยไฟเซอร์ขนาดครึ่งโดสเป็นหลัก เนื่องจากข้อมูลได้ผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเท่ากับขนาดเต็มโดส แต่อาการข้างเคียงน้อยกว่า หรือหากผู้ปกครองต้องการเต็มโดสก็สามารถฉีดด้วยขนาดเต็มโดสได้ ส่วนระยะห่างจากเข็ม 2 คือ ตั้งแต่ 4 - 6 เดือนขึ้นไป โดยให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ปกครองและเด็ก ส่วนกรณีกลุ่มเด็กประถม อายุ 5-11 ปี ซึ่งขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้ว จะห่างจากเข็ม 1 ประมาณ 8 สัปดาห์ อยู่ระหว่างขึ้นตอนเร่งฉีดเพื่อรองรับเปิดเทอมต่อไป

- ส่วนข้อมูลการติดเชื้อโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ที่พบว่า เมื่อคลอดลูกออกมา เด็กมีภาวะอวัยวะเล็ก เช่น ปอด หัวใจ ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่เป็นทางการ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ซึ่งต้องดูข้อมูลแต่ละบุคคลด้วย เช่น การคลอดก่อนกำหนด แต่มีข้อสังเกตว่า ช่วงการระบาดของเชื้อโอมิครอน อัตราเสียชีวิตในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเสียชีวิตน้อยกว่าเชื้อเดลต้า มาจากช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมาแล้ว ทั้งนี้ จะมีการศึกษาข้อมูลผลกระทบของการติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์ในระยะกลาง ระยะยาวด้วย

3. พฤติกรรมเสี่ยงติดโควิดช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผยผลสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงช่วงสงกรานต์ 5 อันดับ คือ 1) ร้อยละ 74 ประชาชนจะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า หรือตลาดสดด้วยตนเอง 2) ร้อยละ 58.8 จะไปพบปะกราบขอพรผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่ไม่พบกันมานาน 3) ร้อยละ 48.5 จะกินอาหารร่วมกันกับญาติมิตร 4) ร้อยละ 41.1 จะรวมกลุ่มตามประเพณีที่เคยทำในเทศกาลสงกรานต์ และ 5) ร้อยละ 23.3 จะเดินทางท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนาด้วยรถโดยสารขนส่งสาธารณะ ซึ่งทุกพฤติกรรมล้วนมีความเสี่ยงในการติดโควิด 19 ทั้งสิ้น แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการปฏิบัติตาม Universal Prevention

4. ยาฟาวิพิราเวียร์และฟ้าทะลายโจรส่งผลกระทบต่อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- เพจ Dr.Dark โพสต์ภาพ รองเลขาธิการ สปสช. ระบุ “ไม่จำเป็นต้องได้รับยาพิริพิราเวียร์ในทุกราย ย้ำว่าการใช้ยามากเกินความจำเป็นส่งผลต่อการทำงานของตับได้” โดยทางเพจระบุฟ้าทะลายโจร ทำให้ตับพังเยอะกว่าหลายสิบเท่า แต่ทำไม่ไม่พูด</p> <p>5. งานวิจัยโควิดแพร่ในท้องน้ำสาธารณะ-ลิฟท์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์</p> <p>- ทีมนักวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เผยงานวิจัยผลของหน้ากากและการระบายอากาศต่อความเสี่ยงในการแพร่ของเชื้อ SARS-CoV-2 ในระบบทางเดินหายใจในท้องน้ำสาธารณะ พบว่าท้องน้ำสาธารณะ และห้องอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กันคือ เล็ก แคบ และมีการระบายอากาศที่ไม่ดี เช่น ลิฟท์ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ของเชื้อโควิด 19 และวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่ระบาด คือ ให้ออกห่างใจขณะใช้งานและอยู่ที่อับเสียงสูงติดเชื้อจากคนเก่า ควรรอ 10 นาทีลดเสียงใส่หน้ากากมิดชิด</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <p>- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การประชุม ศบค. ในวันที่ 22 เม.ย. นี้ กระทรวงฯ และ ททท. จะร่วมกันยื่นเรื่อง ยกเลิก Test & Go และไม่ต้องลงทะเบียนผ่านทาง Thailand Pass ในวันที่ 1 พ.ค. 65 จากเดิมที่จะต้องรอผลการพิจารณาเอกสาร 3-5 วัน โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย สามารถใช้วัคซีนพาสปอร์ตเป็นหลักฐานประกอบในการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าไทยไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน จะสร้างรายได้กว่า 1-1.5 ล้านล้านบาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก ต้องมีสติและอย่าตื่นตระหนก ให้พิจารณาว่า 1. ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 หรือไม่ 2. อายุเกิน 60 ปี อายุ 0-5 ปีหรือไม่ 3. มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอ้วน หรือไม่ และ 4. เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์หรือไม่ ถ้าหากไม่ใช่กลุ่มดังกล่าวข้างต้น และเป็นการติดเชื้อที่มีอาการน้อย จะมี 3 ทางเลือก คือ 1.อยู่บ้าน รับประทานยาสามัญประจำบ้านหรือฟ้าทะลายโจร 2.เจอแจกจบ ทางเลือกเพื่อรับยา และ 3.การเข้าระบบรักษาที่บ้าน (Home Isolation)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded</p> <p>- เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จ.ชลบุรี จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ แบบวิถีใหม่ ใช้แอลกอฮอล์และดอกไม้สดรดแทนน้ำ ป้องกันโควิด 19 ปฏิบัติตามมาตรการ สธ. อย่างเคร่งครัด</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ผลักดัน “กัญชา Metaverse”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (nationtv, hfocus)</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เผยว่า บอร์ด Medical Hub เห็นชอบการพัฒนาและจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูงเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง นำร่องในอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี ให้เป็นศูนย์มะเร็งระดับโลกในภาคเอกชน โดย รพ.ศิริราช จะร่วมจัดทำรายละเอียด และจัดตั้ง รพ.ศูนย์มะเร็งอุดรธานี ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเห็นชอบเรื่องผลิตภัณฑ์ เน้นเรื่องการทำ “กัญชา กัญชง” ในรูปแบบของโลกเสมือนจริง หรือ เมตาเวิร์ส (Metaverse) ผ่านแพลตฟอร์มต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สร้างอวตารจับจองพื้นที่ปลูก ซื้อสินค้า หางค์ความรู้ เป็นตลาดรองรับศูนย์กลางกัญชาครบวงจร</p>	-
<p>ปฐมพยาบาลโรคลมชักผิดวิธีเสี่ยงอาการแยลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคลมชักเป็นโรคทางสมองที่พบมากเป็นอันดับต้น ๆ เกิดจากความผิดปกติของสมองโดยกำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง มีอาการหลากหลาย เช่น ชักเกร็ง กระตุก เคี้ยวปาก เคลื่อนไหวแขนขาไปมาในท่าเดิมซ้ำ ๆ อาการเกิดขึ้นและหายเองในระยะเวลานอนสั้น ประมาณไม่เกิน 2 นาที บางครั้งสังเกตได้ยาก ทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่รู้ตัว หรือบางครั้งมีพฤติกรรมที่แปลก ทำให้ถูกมองว่าป่วยด้วยโรคทางจิตเวช เป็นเหตุให้ไม่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน</p> <p>- นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ผู้ป่วยที่มีอาการชัก บางครั้งมีอาการเกร็งกระตุกรุนแรง หรือ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลังซึกมีอาการสับสนวุ่นวาย การช่วยเหลือระหว่างที่ซึกและหลังซึกแล้ว จึงควรดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก การดูแลที่ดี คือ ไม่จัด ไม่จ่าง ไม่ถ่าง ไม่กด ถ้าหากผู้ป่วยซึกนาน 5 นาทีขึ้นไป หรือได้รับบาดเจ็บขณะซึก ควรรีบนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทรสายด่วน 1669 เพื่อให้การช่วยเหลือที่เหมาะสม</p>	
<p>อากาศร้อนเสี่ยงเกิดเพลิงไหม้บ่อยๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก่อนขึ้นแท่น, เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- นพ.สุพรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ หากเกิดเพลิงไหม้บ่อยๆ และแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชน เนื่องจากในช่วงหน้าร้อน บ่อยๆ อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย อาจก่อให้เกิดสารพิษในอากาศ หากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ในระยะสั้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคประจำตัวจะมีอาการรุนแรงขึ้น เช่น โรคหอบหืด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมอง ส่วนสตรีมีครรภ์หากได้รับสารเป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้ทารกในครรภ์ผิดปกติได้</p>	-
<p>เตือนบริโภคน้ำแข็งช่วงหน้าร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcoT</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฏีชัยกุล รองเลขาธิการ อัย. ห่วงใยสุขภาพประชาชนในช่วงหน้าร้อน ขอให้ระมัดระวังการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะน้ำแข็ง ควรเลือกที่มีภาชนะบรรจุปิดสนิท สะอาด มีฉลากครบถ้วน หากบริโภคน้ำแข็งที่ผลิตและเก็บรักษาไม่เหมาะสม อาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษได้</p>	-
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ว่า กรมอุตุนิยมวิทยารายงานช่วง 2-3 วันนี้ อากาศจะปิดไม่ถ่ายเท ประกอบกับขณะนี้มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนจำนวนมาก ทำให้ฝุ่นมีมากขึ้น ทั้งนี้ การสวมหน้ากากอนามัยของประชาชนจะช่วยป้องกันฝุ่นในระบบทางเดินหายใจได้ส่วนหนึ่ง ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลค่าฝุ่นละอองที่จะก่อปัญหาต่อสุขภาพจากแอปฯ Air4Thai และการรายงานวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมฯ เป็นระยะ หลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงๆ กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่ควรออกนอกบ้าน</p>	-
<p>อุบัติเหตุสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, แนวหน้า</p> <p>- อุบัติเหตุทางถนนสะสม 2 วัน (วันที่ 11-12 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุรวม 538 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 73 ราย ผู้บาดเจ็บ 530 คน โดยสาเหตุหลักยังคงเกิดจากการขับรถเร็วและการดื่มแล้วขับ จังหวัดขอนแก่นเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 24 ครั้ง ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 4 ราย ขณะที่จ.นครศรีธรรมราช มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 26 คน ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตรวม 34 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น 14 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช จังหวัดละ 12 คน มีผู้เสียชีวิตสูงสุด นครราชสีมา 4 ราย โดย</p>	-
<p>สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า “13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” กองทุนบัตรทอง ห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ จัดสิทธิประโยชน์ ครอบคลุมทั้งรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศขับเคลื่อน กปท. เสริมสร้างสุขภาพดีๆ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- จากกรณีมีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องน้ำมะระขึ้นกร้อนสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิด ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่สามารถนำมารักษาโรคมะเร็งได้ มีรายงานวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการพบว่า มะระขึ้นก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจมีส่วนช่วยต้านเซลล์มะเร็ง แต่ไม่สามารถนำมารักษาโรคมะเร็งได้</p>	-
<p>3 สมุนไพรพิชิตตัวช่วงเดินทาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่งโรคไขสุขภาพ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ข้อมูลว่า การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละปี ประชาชนมักจะประสบกับปัญหาด้านสุขภาพต่าง ๆ เช่น เมารถ เมาเรือ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นไข้ ไม่สบายในระหว่างการเดินทาง จึงแนะนำสมุนไพรให้ประชาชนพกติดตัว เพื่อรักษาอาการดังกล่าวเบื้องต้นได้ ได้แก่ ยาขิง กะเพรา และฟ้าทะลายโจร</p>	
<p>เด็กป่วยโรคประหลาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- จ.สุราษฎร์ธานี แม่อ่อนหมอลเฉพาะทาง ช่วยลูกสาว 7 ขวบ ป่วยโรคประหลาด มีเลือดออกตามร่างกาย ทั้งจมูก ตา หู ผิวหนังรวมถึงส่วนอื่น ๆ แต่ไม่รู้สึกรเจ็บปวดอะไร พาไปที่รพ.สุราษฎร์ธานี หมอเจาะเลือดตรวจพบร่างกายปกติ</p>	-